

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định hiện nay nhà ở và thị trường bất động sản ngày càng sôi động, được đông đảo người dân quan tâm. Việc hoàn thiện để án xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn xác định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin, cập nhật số liệu lên phần mềm do Bộ Xây dựng quản lý.

nước về đất đai, xây dựng. Để xử lý dứt điểm những vi phạm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý đất đai; Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh hình thức xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm.

Về hình thức giao đất thực hiện dự án khu nhà ở thương mại phường Lê Hồng Phong - Eden Garden, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND thành phố Thái Bình, chủ đầu tư tiếp thu, giải trình các nội dung trong kết luận thanh tra, từ đó đề xuất phương án tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư đã và đang triển khai xây dựng nhưng chưa có thủ tục đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với một số đề xuất, kiến nghị về việc xử lý của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà

Chiều ngày 11/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác

của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Lê Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN làm trưởng đoàn về mặt số dự án đầu tư của Tập đoàn đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Thái Thụy.

Trên địa bàn tỉnh, PVN hiện đang thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng mức đầu tư trên 41.000 tỷ đồng và dự án khai thác, thu gom và phân phối khí khai thác từ mỏ khí Thái Bình đang bảo đảm cung cấp khoảng 200 triệu m³ khí/năm cho các khách hàng khu vực đồng bằng Bắc Bộ; trong đó, khách hàng sử dụng khí thấp áp tại khu công nghiệp Tiên Hải với sản lượng khoảng 80 triệu m³ khí/năm. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của tỉnh và nhân dân địa phương để các dự án được triển khai thực hiện; bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ Ban

Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 trong công tác bàn giao khu đất trạm trộn PVC-ME để hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất đối với phần đất công trình tạm thuộc Nhà máy, bảo đảm tiến độ chung của dự án; xem xét, giới thiệu nhà đầu tư mới đến làm việc với Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 về việc chuyển giao diện tích khu đất còn lại (ngoài phần diện tích xây dựng khu nhà ở cán bộ, công nhân viên văn phòng và sửa chữa dự án) để bảo đảm cho Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thu hồi được số tiền đã đầu tư trên diện tích khu đất nêu trên; tăng cường lực lượng chức năng hỗ trợ, bảo đảm công tác an ninh trật tự tại dự án trong giai đoạn thi công nước rút; đồng thời, mong muốn tỉnh hỗ trợ trong việc đánh giá quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng ổn định lượng khí tự nhiên, vận động các doanh nghiệp tham gia sử dụng khí thấp áp nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ của dự án khai thác, thu gom và phân phối khí khai thác từ mỏ khí Thái Bình.

Sau khi thông tin với đoàn công tác tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt

là hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn và phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát với đoàn công tác một số dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Khu kinh tế Thái Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để án quy hoạch chung; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, dự kiến tháng 10/2019 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình... Trân trọng cảm ơn sự đầu tư của PVN vào tỉnh trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chia sẻ khó khăn với PVN, bày tỏ tin tưởng PVN sẽ khắc phục được khó khăn để tăng trưởng mạnh hơn, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với PVN, vượt khó khăn để xây ra các dự án mạnh mẽ; đồng chí ghi nhận những đề xuất của PVN và giao các sở, ngành liên quan giải quyết, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

NGÀY PHỤ NỮ SÁNG TẠO - KHỞI NGHIỆP

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp, Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các mô hình phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của chị em phụ nữ trong thời gian qua, góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp hội LHPN tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, vai trò của phụ nữ đối với phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tham mưu UBND cùng cấp trong việc chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện để án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025; tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công; tạo điều kiện để phụ nữ phát huy trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo, mạnh dạn trong đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, khẳng định bản thân trong gia đình và xã hội...

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm đồng thời đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu năm 2019 vượt dự toán thu ngân sách trên địa bàn từ 10 - 15%.

Hơn 200 tác phẩm tham gia triển lãm sinh vật cảnh

Sáng ngày 11/10, Chi hội Sinh vật cảnh thôn Trà Khê, xã Tân Lập (Vũ Thư) tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 1. Triển lãm trưng bày trên 200

tác phẩm của hơn 80 hội viên Chi hội Sinh vật cảnh thôn Trà Khê và các nghệ nhân, khách mời đến từ các nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Các nghệ nhân

và hội viên đã mang đến trưng bày những tác phẩm non sai độc, lạ, hữu tú các đặc điểm: cổ, kỳ, mỹ, văn. Tác phẩm dự triển lãm đa dạng về chủng loại như: tùng la hán, đa, sung, sanh, si, lộc vừng, hoa giấy, ngọc lan... nhiều tác phẩm đã đạt giải cao tại các cuộc triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh. Đây là những tác phẩm có giá trị kinh tế cao, được chăm sóc kỹ công, cẩn thận trong một thời gian dài.

Triển lãm được tổ chức từ ngày 11 - 13/10 tại đình Ngoài, thôn Trà Khê, xã Tân Lập. Không chỉ thúc đẩy phong trào làm vườn, sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn, triển lãm sinh vật cảnh thôn Trà Khê còn là sân chơi để những người đam mê cây cảnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề trong chăm sóc, tạo thế cho cây.



Người dân tham quan triển lãm.

HOÀNG LANH

1.328.817 triệu đồng chi trả trợ cấp thương xuyên cho người có công

Từ đầu năm đến nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đã thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 67.150 đối tượng với tổng kinh phí 1.328.817 triệu đồng; giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công đã tử trần

114 trường hợp; giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ cho 24 trường hợp; chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học cho 75 trường hợp; chế độ trợ cấp độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đã thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 67.150 đối tượng với tổng kinh phí 1.328.817 triệu đồng; giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công đã tử trần

70.100 người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng 9 tháng đầu năm, các cấp, các ngành tham mưu thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người nghèo, người cận nghèo. Cụ thể, đã cấp 70.100 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 3.065 triệu đồng.

đã thực hiện miễn học phí cho 4.845 lượt học sinh nghèo với tổng kinh phí 1.023 triệu đồng, giảm học phí cho 3.871 lượt học sinh cận nghèo với tổng kinh phí 413,59 triệu đồng đồng thời hỗ trợ chi phí học tập cho 7.042 lượt học sinh nghèo, cận nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 3.065 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Ngày 11/10, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2019.

Tham gia hội diễn có 18 câu lạc bộ đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện, trong đó có một số câu lạc bộ văn nghệ tiêu biểu như: câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Xã Bình Định, câu lạc bộ chèo thị trấn Thanh Nê... Các câu lạc bộ đã mang đến hội diễn hơn 30 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi tình yêu quê

hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ...

Hội diễn được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng; biểu dương, khích lệ những diễn viên không chuyên đang hoạt động trong phong trào văn hóa cơ sở. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ không chuyên có cơ hội trình diễn tài năng và tình yêu nghệ thuật trước khán giả đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ trên địa bàn huyện.

NHƯ HOÀNG

HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI Tổ chức giải cầu lông cúp thanh niên

Sáng ngày 11/10, Đoàn Thanh niên huyện Tiên Hải phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đái TTTT huyện khai mạc giải cầu lông cúp thanh niên. Giải cầu lông cúp thanh niên

được tổ chức trong hai ngày 11 - 12/10 với 8 đội tham gia tranh tài ở nội dung đôi nam. Với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cống hiến cho khán giả nhiều

đường cầu đẹp mắt. Giải là cơ hội cho các vận động viên giao lưu, học hỏi và thi đấu cọ xát, tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ đoàn trong toàn huyện, đồng thời cũng là hoạt động của tuổi trẻ Tiên Hải thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh lần thứ IV.

MANH THẮNG

Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng 3,6%

Theo thống kê của Chi cục Dân số - KHHGD, 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 18.210 trẻ em được sinh ra, tăng 931 cháu so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ số giới tính khi sinh là 110,15 nam/100 nữ. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 20,3%, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm

2018. 3 huyện có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao là Tiên Hải 26,3%; Đông Hưng 22,3%; Kiến Xương 21,9%. Để giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGD tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chương

trình, đề án về công tác dân số - KHHGD trong tình hình mới, phân đầu duy trì mức sinh thay thế, thực hiện chính sách khuyến khích đối với tập thể, cá nhân không có người sinh con thứ ba trở lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân số - KHHGD.

THU HOAI

Quy định mới về tổ hợp tác

(chinhphu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP.

Theo quy định, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.



Ảnh minh họa

Tổ hợp tác tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 1- Tổ hợp tác hoạt động trên cơ sở hợp đồng hợp tác; 2- Cá nhân, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập và rút khỏi tổ hợp tác; 3- Thành viên tổ hợp tác có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Quyết định theo đa số trừ trường hợp hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan quy định khác;

4- Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Tổ hợp tác có quyền: 1- Tên riêng; 2- Tự do hoạt động, kinh doanh trong những ngành, nghề

mà luật không cấm; được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; 3- Hợp tác kinh

doanh với tổ chức, cá nhân để mở rộng hoạt động, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; 4- Thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật có liên quan; 5- Xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định của Nghị định, Điều 508 của Bộ luật dân sự và pháp luật khác có liên quan; 6- Được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước như các hợp tác xã; 7- Quyền khác theo quy định của hợp đồng hợp tác, Bộ luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Nghị định nêu rõ, để trở thành thành viên của tổ hợp tác, các thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau:

1- Cá nhân là công dân Việt

Nam, có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định từ Điều 16 đến Điều 24 Bộ luật dân sự, quy định của Bộ luật lao động và pháp luật khác có liên quan;

2- Tổ chức là pháp nhân Việt Nam, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có năng lực pháp luật phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của tổ hợp tác;

3- Tự nguyện gia nhập và chấp thuận nội dung hợp đồng hợp tác;

4- Cam kết đóng góp tài sản, công sức theo quy định của hợp đồng hợp tác;

5- Điều kiện khác theo quy định của hợp đồng hợp tác.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ tổ hợp tác bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau: a- Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác; b- Mục đích hợp tác đã đạt được; c- Không duy trì số lượng thành viên tối thiểu theo quy định; d- Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đ- Theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan; e- Theo thỏa thuận của các thành viên tổ hợp tác.



Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy thành phố Thái Bình (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) kiểm tra các phương tiện thủy nội địa trên sông Trà Lý.

Trong quý III/2019 (từ ngày 16/6 đến ngày 15/9), Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 9.013 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hành vi vi phạm chủ yếu là người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định... Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã tạm giữ 848 phương tiện các loại, tước 925 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 6,7 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 367 trường hợp, tạm giữ 10 phương tiện, phạt tiền hơn 450 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá vạch đơn nước của phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực, không có giấy chứng nhận đăng ký, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn...

PHẠM HƯNG